

ทหารช่วยคุ้มครองคณะแพทยพยาบาลเข้าช่วยตรวจรักษาหมู่บ้านห่างไกลชายแดน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น.

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

มีโครงการเข้าทำการตรวจรักษาพยาบาลประชาชนชนเผ่าในพื้นที่ชายแดน ทุกหมู่บ้านที่อาศัยห่างไกลจากโรงพยาบาล มีหมู่บ้านดอยเวียงผา หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลที่สุดของตำบล เส้นทางสัญจรลำบากต้องใช้รถขับเคลื่อน

4

ล้อเท่านั้น เข้าในพื้นที่และเป็นพื้นที่อันตราย ระยะทางประมาณ

25

กิโลเมตรใช้เวลาในการขับรถ

2

ชั่วโมงเศษ จากโรงพยาบาลถึงหมู่บ้าน จึงได้ขอความร่วมมือกับ กองบังคับการควบคุมที่

2

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่

4

กองกำลังผาเมือง เข้าช่วยเหลือ โดย ขอรถในการขนส่งยารักษาโรคและแพทย์พยาบาล และขอทหารช่วยในการช่วยตัดผมให้กับเด็กๆ และชาวบ้าน โดยทางผู้บังคับกองบังคับการควบคุมที่

2

ให้ ร.อ. มานพ พงษ์เหล่าข้า นารถและทหารเข้าช่วยเหลือช่วยคุ้มครองความปลอดภัยนำคณะแพทย์พยาบาลเข้าช่วยตรวจรักษาชาวบ้านหมู่บ้านดอยเวียงผา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ประมาณ

280

คน จำนวน

80

ครัวเรือน จากการเดินทางนั้นต้องใช้รถ

4

วิล ใช้เวลานานถึง

2

ชั่วโมง ในการเข้าถึงหมู่บ้าน ได้ทำการตรวจรักษาพยาบาลชาวบ้านทันที พบว่าส่วนมากจะเป็นหวัดเพราะเริ่มเปลี่ยนอากาศและอากาศเย็นลงมากกลางคืน

8-12

องศาซี กลางวัน

20-22

องศาซี และพบว่าเด็กส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด และพบว่าเด็กขาดสารอาหาร และประชาชนยากจน ขาดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตรวจพบ แม่เฒ่าวัย โย ขจรจิตจรกล อายุ

110

ปี

ที่ยังเดินเองได้ป่วยเป็นไข้หวัด ร่างกายอ่อนแอแข็งแรง ความดันปกติ ทางแพทย์ได้จ่ายยารักษาอาการไข้ และหวัดให้ และพบ นางสาวอาปี นานานิคม อายุ

40

ปี ป่วยเป็นโรคกระดูก เดินเองไม่ได้ลุกก็ไม่ได้ ต้องนอนอยู่กับบ้านมีแม่ที่ต้องทำการดูแล ซึ่งทางแพทย์และพยาบาล แนะนำส่งโรงพยาบาล เพื่อทำการกายภาพบำบัดช่วย ส่วนทางทหารก็ได้ทำการรับตัดผมฟรีให้กับเด็กๆ

และทางคณะได้นำเอาเสื้อผ้ากันหนาวมือสองที่ซักรสะอาดแล้วไปแจกให้กับชาวบ้านด้วย ก็สร้างความพอใจกับชาวบ้าน และให้การต้อนรับทหารและคณะแพทย์พยาบาล อย่างเป็นกันเอง เพราะทหารชุดนี้ได้เข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อปีที่ผ่านมา จากการที่น้ำป่ากัดเซาะถนนหนทางและทางทหารได้ทำการช่วยเหลือเข้าซ่อมแซมถนนจนใช้ได้ทุกวันนี้

